

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แก่ศูนย์เรียนรู้บ้านนาโต้



ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ซึ่งจัดตั้งโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ อาจารย์เทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต้ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอและไม่เสถียร

สำหรับศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และปวส. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพ โดยออกแบบให้เกื้อกูลและสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของชุมชน ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “นาโต้โมเดล”

พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล Thailand Green Design Awards 2015

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จากขบวนการที่ 2) เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับรางวัล Thailand Green Design Awards 2015 ประเภท Honorary Award ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสาขา Product for Life enhancement (ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต) จากรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จากขบวนการที่ 3) ณ ห้องประชุมกาฬ อุดลวิทย์ อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



เอ็น.ซี.กรุ๊ป ร่วมจัดงาน CG & CSR Day ประจำปี 2558



ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจำปี 2558 โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ปี 2558 และบรรยายเรื่อง “CG & CSR” โดยคุณยุทธ วรรณธรร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในวันงานบริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. ประจำปีการศึกษา 2558” ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 8 ทุน ตามด้วยกิจกรรมพุทธวจนบรรยาย เรื่อง พุทธวจนกับการทำงานและการใช้ชีวิตให้เป็นสุข โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัฒนาป่าพง โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในบริษัทและบริษัทในเครือ

การบินไทย ขยายเวลารับบริจาคไมล์ ในโครงการ Miles Give Kids A Smile เพื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเวลา ขานลูกคำร่วมบริจาคไมล์ในโครงการ Miles Give Kids A Smile โดยรับบริจาคไมล์สะสมจากสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แลกเป็นบัตรโดยสารนำไปใช้ในการเดินทางของผู้ป่วย เด็กและญาติผู้ป่วย ที่ขาดแคลน รวมถึงการเดินทางของ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อภารกิจเฉพาะ ทางโรคเด็ก ทั้งนี้ การบินไทยจึงขยายระยะเวลาบริจาค ไมล์สะสมจากสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัสขึ้นโดยสามารถ ร่วมบริจาคไมล์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มีนาคม 2558 ทาง www.thaiairways.com/rop

การบินไทย มอบของขวัญเพื่อน้อง



เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย นำของขวัญและของเล่นที่ได้รับจากพนักงานมอบให้แก่เด็กๆ ในหลายพื้นที่ อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จ.สระแก้ว เด็กๆ ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ระยอง และเด็กๆ บริเวณชุมชนสถานีดับเพลิงภูเขาทอง กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม “วันเด็กพาลูกเที่ยว เลี้ยวขึ้นเครื่องการบินไทย” สำหรับผู้โดยสารภายในบริเวณโรงอาหาร ผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการมอบขนม และถ่ายรูปร่วมกับ Mascot กัปตันและแอร์โฮสเตส พร้อมทั้งเหล่าตัวการ์ตูนยอดฮิตจากทีวีพนักงานที่ร่วมกันมอบความสุขและรอยยิ้ม รวมทั้งสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th